



ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล โดยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น ความร่วมมือกับ Guangxi Traditional Chinese Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ความร่วมมือกับ วิทยาลัยการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุก และบริษัท โดรนิก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อพัฒนางานวิชาการทางด้านการเกษตร เนื้อสัตว์ และอาหารสัตว์ เป็นต้น



ความร่วมมือป้องกันและปราบปราม เพื่อการยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต

ความร่วมมือทางด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น



ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีความร่วมมือและกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

ความร่วมมือด้านการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวให้สูงขึ้น

โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับผิดชอบในการช่วยเหลือและกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ และเมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศอีกด้วย



การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สร้างชุดวิชาการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสาขาวิชาจิตวิทยา ทำความร่วมมือกับชุมชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร และชุมชนภักดี เพื่อพัฒนาหลักสูตรชุดวิชาการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการลงพื้นที่ให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน



ความร่วมมือในการพัฒนาความเสมอภาคทางด้านการศึกษาในพื้นที่ชุมชนแออัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะศึกษาศาสตร์ ทำความร่วมมือกับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการร่วมพัฒนาความรู้ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยให้กับผู้ดูแลเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน

